



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 2 เดือนตุลาคม หน้า 24 มูลค่าข่าว 583,308.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ทูตกิจกรรมมารับงานบริหาร 'วีร' มองอุปสรรคเป็นโอกาส

วีร ชื่อ วุฒ และไปโฟกัสติดอยู่ในวง "ผู้บริหารหล่อมอกต่อด้วย" บวกกับผลสัมฤทธิ์ไม่เว้นเรื่องของตนเองแต่เกาะแลแรง เปิดตัวไม่ไปเท่าไรโดนฮาวเนียดลง คิดหนัก "ไม่รอคอยอย่าแต่..." แต่ก็อีกฝ่ายไม่ไปกันด้วยแล้วด้วยอีก "อ่อยไปแต่..." ทำให้ **วีร - คุณจิราวัฒน์ ตั้งกิจชัยวัฒน์** ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กลายเป็นผู้บริหารหนุ่มที่นำเงินตัวเองจะว่าไปแล้ว หมู่คนนี้ได้ไม่เจออาชีพเป็นนักบริหารแต่อย่างใด เพราะครอบครัวไม่ได้มีธุรกิจเป็นของตัวเอง อีกทั้งไม่ได้มีเป้าหมายว่าตัวเองจะเติบโตในทิศทางไหน หลังจากเรียนจบมัธยมจาก รร.ลาซาล นคร ประสานมิตร วีรก็เหมือนกับเด็กทั่ว ๆ ไป คือ สนใจแต่เรื่องของตนเองชอบ ซึ่งก็คือกิจกรรมหลากหลายวีรทำ ทั้ง กีฬา ดนตรี และกิจกรรมสนุก ๆ อื่น ๆ แต่พอโตขึ้นมาหน่อย มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น สิ่งที่น่าสนใจจึงกลายเป็นสิ่งที่วีรมีประโยชน์ต่อตัวเองและคนใกล้ตัว โดยเฉพาะครอบครัว เช่น เริ่มถามตัวเองมากขึ้นว่าเราชอบหรือสนใจอะไรเป็นพิเศษที่สามารถนำมาต่อยอดทำเป็นอาชีพ หรือสร้างรายได้ให้ตัวเอง เพื่อให้สามารถดูแลครอบครัวของคุณแม่ และสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตัวเองได้



"ช่วงมัธยมเป็นช่วงที่สนุกที่สุดในชีวิต เพราะไม่ต้องคิดหรือเครียดกับอะไรมา คิดแล้วมันก็จะเล่นไปไหนดี ทำกิจกรรมใหม่ ๆ สนุก ๆ ทำผมเป็นนักกีฬาของโรงเรียน เคยได้เป็นกัปตันเครื่องใจเรียน ทำละครเวที ทั้งประสานงาน ขอสปอนเซอร์ นัดซ้อม ดึงบท ออกแบบท่า เลือกรูขุม และเพื่อน ๆ ก็เลือกให้เล่นเป็นพระเอกด้วย จึง ๆ เป็นคนชอบทำกิจกรรมมากกว่าเรียนครับ"

วีรคิดว่า ความรู้จากหนังสือเป็นสิ่งจำเป็น แต่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานทำกิจกรรม เป็นสิ่งอันสนามไม่ใ้ต้องคิดลองดู ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ และที่สำคัญคือทำร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากในเรื่องของความสามารถในการสื่อสาร ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เปลี่ยนคำพูดที่กล่าวไว้ว่า "การเรียนทำให้ผมมีงานทำ กิจกรรมสอนให้ผมทำงานเป็น"

วีรเลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะรู้ว่าตัวเองไม่ค่อยถูกกับเลขอ้างเท่าไร อีกทั้งมี



ความสนใจในเรื่องของการต่างประเทศ อยากศึกษาถึงสาเหตุของความแตกต่างทางความคิดที่แท้จริงว่าแต่ละคนเค้ามีแนวคิดอย่างไร ทำให้ถึงเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมมาช้านานขนาดนี้ รัฐศาสตร์จึงถือว่าตอบโจทย์ของตนเอง

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยก็ยุ่งวุ่นวายกับการเป็นนักกิจกรรม เป็นนักกีฬาบาส บอล วอลเลย์บอลของคณะ ได้เป็นทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนปีที่ 2 ซึ่งทำให้วีร์ได้ทำกิจกรรมมากขึ้น เพราะว่าเป็นทูตต้องทำอะไรหลายอย่างมาก เช่น ออกกำลังกาย ฟឹคซ้อม ออกงานต่าง ๆ ของทางมหาฯ จัดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตลอดทั้งปี และยังมีหน้าที่เดินถือป้ายนามมหาวิทยาลัย นำขบวนอัญเชิญธรรมจักรในวันงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาอีกด้วย วีร์บอกว่า การเป็นทูตเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติ ต้องเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ซึ่งหนุ่มวีร์บอกว่าแรก ๆ ทั้งเพื่อนทั้งครอบครัว มีงอน มีน้อยใจ แต่เมื่อเห็นว่าเราทำงานจริง ๆ ทุกคนก็เข้าใจ

หลังจากจบการศึกษา ด้วยหน้าตาหล่อเหล่าสาวกรีด ทำให้หนุ่มวีร์ได้มีโอกาสสัมผัสกับงานในวงการบันเทิง เช่น เดินแบบ ถ่ายแบบ ถ่ายโฆษณา และ เล่นชิทคอมอยู่ช่วงหนึ่ง จนถึงจุดที่เริ่มมาคิดว่างานในวงการอาจจะไม่มั่นคงพอ เนื่องจากยุคนี้มีคนหน้าตาดีมีความสามารถเยอะไปหมด ถ้าไม่หล่อเทพจริง ๆ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือดังเปรี้ยงปร้าง ก็คงเป็นไปได้ยากมาก รวมทั้งบ๊องจ๋อยอื่น ๆ แล้วทำให้หนุ่มคนนี้คิดจะลองหันมาทำด้านธุรกิจดูบ้าง

“วันหนึ่งที่ผมได้โพสต์รูปถ่ายสมัครงานของตัวเองลงไปในเฟซบุ๊ก ก็มีรุ่นพี่ที่นับถือมากคนหนึ่งทักมาว่าอยากทำงานอะไร มาลองทำด้วยกันมั้ย แล้วพี่เค้าก็เล่าให้ฟังและนัดวันเข้าไปดูงานว่าที่บริษัททำ

อะไรอยู่บ้าง ซึ่งพอผมได้ฟังแล้วก็รู้สึกสนใจมาก เพราะเป็นสิ่งที่ชอบและอยากลองทำอยู่แล้ว ผมจึงตอบตกลงเริ่มงานไปครับ”

วีร์เริ่มงานจริง ๆ จัง ๆ ครั้งแรกที่บริษัท แชล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในตำแหน่ง Management

Trainee เพราะอยากลองทำอะไร ๆ อย่ง เพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองชอบหรือถนัดด้านไหน ผ่านไป 1 ปี ทำให้เขารู้สึกว่าสนใจด้าน Marketing และการพัฒนา Project หรือ Product ต่าง ๆ และด้วยความเมตตาจากทางผู้ใหญ่ จึงมอบตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) ให้ มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ๆ คือ ดูแล Product Soyfresh และ HERSHEY'S Soyfresh โดยเน้นด้านการตลาดและจำหน่าย

แม้ชีวิตการทำงานจะไม่ราบรื่นเหมือนตอนเรียน เพราะมีอุปสรรคผ่านเข้ามาให้แก้ปัญหามากแตกต่างกันไป แต่วีร์มองว่าทุกอุปสรรคมีความคล้ายคลึงกัน เพราะสาระสำคัญอยู่ที่มุมมองของแต่ละบุคคลมากกว่า สำหรับวีร์มองอุปสรรคให้เป็นโอกาสหรือความท้าทาย เพื่อจะหาวิธีผ่านมันไปให้ได้

อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว และถ้อยปากขึ้นที่สูงหรือประสมความสำเร็จอย่าทำตัวสูงหรือเหนือคนอื่น แต่จงทำตัวให้อ่อนน้อมและอ่อนตนให้มากที่สุด นี่คือความหมายของการประสมความสำเร็จและเป็นที่เคารพของผู้อื่น ตามความคิดของหนุ่มนักบริหารหน้าทาสชื่อ วีร์.

นภาพร พนิชชาติ
napapornp@dailynews.co.th